

HĐND HUYỆN ĐẮK SONG

BAN PHÁP CHẾ

Số: 33 /BC - BPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Song, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THĂM TRA

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện đã nhận, thu thập, nghiên cứu và tiến hành thăm tra Báo cáo của UBND huyện về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Ban Pháp chế báo cáo như sau:

I. Đánh giá chung

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động và các giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, học tập các văn bản quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. Những ý kiến về báo cáo

Qua xem xét, thăm tra. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với Báo cáo của UBND huyện về Kết quả thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; để làm rõ một số nội dung, Ban Pháp chế HĐND huyện có một số ý kiến như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023

Báo cáo của UBND huyện về Kết quả thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 được tổng hợp trên cơ sở tham mưu của Phòng Tài chính – kế hoạch huyện. Nội dung của báo cáo cơ bản đã phản ánh đầy đủ công tác chỉ đạo, điều hành về THTK, CLP ở các lĩnh vực được quy



định tại Luật THPT, CLP và bám vào các quy định hiện hành như: Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 8/9/2014 của Chính phủ: Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quyết định số 2262/QĐ- TTg, ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THPT, CLP năm 2022; do đó, Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 do UBND huyện báo cáo.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, thời gian vừa qua giá cả một số sản phẩm chủ lực của của huyện như sầu riêng, cà phê... tăng cao đã tác động đến tâm lý phấn khởi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...việc triển khai, thực hiện công tác THPT, CLP trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt và lĩnh vực như: Hầu hết cán bộ công chức thực hiện nghiêm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng NSNN, phương tiện đi lại; hạn chế tiếp khách, hạn chế đi công tác dài ngày, chi tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, chi tiết kiệm mua sắm trang thiết bị. Tiếp tục cải cách hành chính và rà soát loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết theo quy định; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức lễ, hội, kỷ niệm ngày thành lập thiết thực, có ý nghĩa và tiết kiệm. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ trên các nguyên tắc xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi, chấp hành đúng các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của tỉnh và trung ương ban hành, sử dụng kinh phí NSNN hiệu quả, tiết kiệm. Góp phần quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đời sống của nhân dân từng bước được khôi phục và nâng cao. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, nội dung và biện pháp THPT, CLP; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về THPT, CLP. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tận dụng, khai thác có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có; rà soát, điều chuyển tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu; chỉ đầu tư xây dựng mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, quy định. Kiên quyết thu hồi, xử lý theo quy định đối với những trường hợp trang bị tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, qua phản ánh của một số cử tri, qua Báo cáo về công tác THPT, CLP năm 2023 của UBND huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Hiện nay công tác công khai quản lý, sử dụng TSNN tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa triệt để. Công tác đăng nhập vào hệ thống dữ liệu quản lý tài sản quốc gia còn chưa kịp thời.

Một số tài sản hết thời gian khấu hao, hư hỏng, xuống cấp (như các công trình xây dựng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn...) nhưng không được tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên nên hiệu quả sử dụng còn thấp.

Công tác THPT, CLP chưa thật sự được các cấp, các ngành, các đơn vị quan tâm đúng mức; UBND huyện chưa tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc THPT, CLP tại các cơ quan, đơn vị trong huyện; nhận thức về tầm quan trọng của THPT, CLP của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa được sâu sắc; ý thức kỷ luật, vai trò làm chủ và tinh thần đấu tranh chống xa hoa lãng phí chưa được phát huy; phong trào thi đua THPT, CLP chưa được khơi dậy mạnh mẽ; vẫn còn tình trạng hết giờ làm việc hành chính nhưng một số trụ sở, phòng làm việc của một số cơ quan, đơn vị điện vẫn sáng, vòi nước vẫn chảy, quạt vẫn quay... Công tác xây dựng Chương trình THPT, CLP năm 2023 của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được nhu cầu và tình hình thực tế địa phương, chưa xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm cần tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí

Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: Chưa phát hiện.

Số vụ việc đã được xử lý: Không có.

Số người vi phạm và hình thức xử lý: Không có

III. Đề xuất, kiến nghị

Qua hoạt động thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, để công tác này trong năm 2024 được thực hiện tốt hơn, đạt hiệu quả, Ban pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị, đề xuất cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt và thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thông tư số 188/2014/TT - BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ - CP, ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết



một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 10-CT/HU, ngày 07/6/2016 của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công. Rà soát, bổ sung Chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm quản lý sử dụng ngân sách trong các lĩnh vực, đặc biệt là mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai..., cải cách thủ tục hành chính.

2. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với cuộc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “cần, kiệm, liêm, chính” nhằm nâng cao ý thức cán bộ, công chức trong việc THPTK, CLP. Cần đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc Nghị định 04/NĐ – CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ: Nghị định Về thực hiện Dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư 61/2017/TT – BTC, ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính: Thông tư hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

3. Năm 2024, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo thanh lý một số tài sản hết thời gian khấu hao, hư hỏng, xuống cấp (như các công trình xây dựng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn...) nhưng không được tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên nên hiệu quả sử dụng còn thấp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Báo cáo của UBND huyện về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; kính trình HĐND huyện kỳ họp thứ 7, khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện,
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện,
- Phòng TC-KH, Thanh tra huyện,
- Các vị Đại biểu HĐND huyện,
- Lưu VT, Ban PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND
TRƯỞNG BAN**



Lê Hồng Đô